




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
17 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
นโยบายบัตรประชาชนใบเดียว สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วย พญ.นวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษา รมว.สร. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. ร่วมติดตามความพร้อมของระบบบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ และตรวจเยี่ยมเครือข่ายหน่วยบริการใน จ.แพร่ ที่เข้าร่วมดำเนินการตามนโยบาย พบมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้ทราบถึงปัญหา ปิดช่องว่างของการจัดบริการ และเกิดความคล่องตัวมากที่สุด โดยได้ย้ำให้ยึดหลักความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นสำคัญ มั่นใจพร้อมให้บริการได้ 8 ม.ค. 67 นี้	
นศ.แพทย์กระโดดตึก รพ. เสียชีวิต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, hfocus, thebangkokinsight) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดดตึกฟ้าชั้น 9 ตึกศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุรินทร์ เสียชีวิต ว่า สธ. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งตนได้รับข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบสาเหตุในการตัดสินใจของ นศ.แพทย์รายดังกล่าว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานใน รพ. ส่วนสาเหตุแท้จริงต้องรอการสืบสวนจาก จนท.ตำรวจต่อไป โดยทาง สธ. จะมีการหารือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก	
มาตรการรองรับเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, infoquest, pptvhd36, thailandplus) - นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รก.รองปลัด สธ. เผยกรณีขยายเวลาเปิดสถานบริการผับ บาร์ถึงตี 4 นำร่องในกรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เริ่มเมื่อ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า หน่วยงานของ สธ. ในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการต่าง ๆ รองรับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ เช่น จ.เชียงใหม่ มีการจัดเตรียมที่พักคอยคนเมา ประสานรถสาธารณะบริการนักท่องเที่ยว ขณะที่ จ.ชลบุรี และจ.ภูเก็ต ออกตรวจตราสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เตรียมระบบการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมดูแลเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ ย้ำ สธ. พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่ และขอให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ	
รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV สื่อที่นำเสนอ : นสพ. () เว็บไซต์ (มติชน, thailandpluss) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า เชื้อไวรัส HPV มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก และสายพันธุ์ 6 และ 11 ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี โดยเฉพาะอายุกลุ่มเป้าหมาย 11- 20 ปี - นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถป้องกันและดูแลตัวเองได้ โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การมีคู่นอนหลายคน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม ส่วนผู้ที่อาจติดเชื้อไปแล้ว ควรมีการคัดกรองโรคเพื่อให้สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว และควรตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูกสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
สุดลูกปิ้งก๊าซหัวเราะเสี่ยงเสียชีวิต สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ - ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยกรณีมีข่าวพบการจำหน่ายก๊าซหัวเราะบรรจุในลูกปิ้งที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ออย. ได้ประสาน สสจ.ชลบุรี และหน่วยงานในพื้นที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบมีการจำหน่ายจริง จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้จำหน่าย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมาย ย้ำผู้ผลิตหรือผู้ขายลูกปิ้งบรรจุก๊าซไนตรัสออกไซด์มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาพ.ศ.2510 พร้อมเตือนการสูดดมในปริมาณมากเพื่อให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม อาจคลื่นไส้ อาเจียน หมดสติ เป็นอันตรายถึงเสียชีวิต	
โรคไกรณ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - นพ.ชูพงศ์ แสงสว่าง นพ.ชำนาญการพิเศษ สคร.ที่ 12 จ.สงขลา ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไกรณในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ว่า ตั้งแต่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค. ตรวจหาเชื้อผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการชัดเจน 70 ราย ทำให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3 ราย ที่สำคัญเป็นการติดเชื้อในโรงเรียน มีทั้งนักเรียน ครู นอกจากนี้ ได้มีการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ที่มีอาการเข้าข่ายในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม พบผู้ป่วยยืนยันที่ จ.ยะลา 15 ราย สรุปร้อยละ 3 จังหวัด พบผู้ป่วยยืนยัน 175 ราย โดยผู้ป่วยไม่ได้รับวัคซีนป้องกันไทรนอยด์ร้อยละ 66 ได้รับแต่ไม่ครบร้อยละ 34 ส่วนผู้เสียชีวิตในปีี่สะสม 2 ราย เป็นเด็กทารกอายุ 18 วัน และ 1 เดือน ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การรับวัคซีนป้องกันไทรนอยด์ จึงขออย่าแม่จะต้องมารับวัคซีนป้องกันไทรนอยด์อายุครรภ์ตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อสร้างภูมิให้กับทารก</p>	
<p>ออย. พบสารต้องห้ามในเครื่องสำอาง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv - ออย. ได้ตรวจสอบและสั่งซื้อตัวอย่างเครื่องสำอาง 8 รายการ จากร้านค้าในดึกต็อกชื่อ "nuttee079" และเฟซบุ๊กชื่อ "ครีม Dr.วุฒิศักดิ์ ของแท้ 100%", "ครีมมะขามบ่อมน้ำมันมะพร้าวแพรวา เพจหลัก", "SC หน้าใส ทานาคาน้ำนมข้าว Thailand" และ "Wannapa Pukosee" พบสารที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ทั้งปรอท สารสเตียรอยด์ สารไฮโดรควิโนน และกรดเรตินอิก เสียงหน้าพัง จึงขอเตือนให้เลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ร้านค้าที่น่าเชื่อถือ ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน</p>	-
<p>ข่าวบิดเบือน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมการแพทย์, antifakenews) - สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีมีการแชร์เรื่องน้ำผลไม้ทำให้เส้นเลือดในสมองและหลอดเลือดหัวใจตีบได้ เป็นความจริง แต่ต้องดื่มน้ำผลไม้ที่ดื่มในปริมาณที่มากและเป็นเวลานาน เพราะน้ำผลไม้ที่ดื่มไม่มีส่วนผสมใด ๆ ของผลไม้โดยตรง เป็นเพียงเครื่องดื่มน้ำผสมน้ำตาล มีความหวานสูง อาจเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานที่เป็นสาเหตุของภาวะดังกล่าวได้</p>	-
<p>ติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีนโควิด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ - ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ เผยผลติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้วัคซีนโควิด 19 ในสหรัฐฯ เกือบ 100 ราย พบอาการรุนแรงและยึดเยื้อขึ้นหลังจากไม่มีเชื้อ และมีการปะทุขึ้นของโรคที่สงบไปแล้ว รวมทั้งการอักเสบในสมอง โปรตีนพิษอัลไซเมอร์ในสมองเพิ่มขึ้น มีการทำลายเนื้อสมอง เสี่ยงเกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นเฉียบ ๑</p>	-
<p>สุดฝุ่นพิษหนัก-ปอดแพบ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน - พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจรัส รองโฆษก กอ.รมน. เผยว่า นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันรับมือ และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง มุ่งให้ความสำคัญกับอากาศสะอาด เพื่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีของคนไทย - พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม แพทย์อายุรกรรมโรคติดเชื้อ รพ.แม่สอด จ.ตาก โพสต์ว่า มีเคสน่าสนใจ เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 70 ปี มาด้วยอาการไอเรื้อรังมีเสมหะปนเลือด หอบเหนื่อยจนเดินไม่ค่อยไหว ผอม น้ำหนักลด พบลักษณะคล้ายก้อนมะเร็งที่ปอด ขวาล่าง จึงทำ bronchoscope ส่องเข้าไปเจอหลอดลมเป็นสีดำกระจายเป็นหย่อม ๆ ผู้ป่วยมีประวัติสูบบุหรี่ไปกว่า 20 ปี แล้ว แต่มีอาชีพทำไร่ทำสวน สัมผัสฝุ่นควันและมลภาวะเป็นเวลายาวนาน ฝุ่นถ่านดำที่เข้ามาในหลอดลมจะทำให้เกิดพังผืดมากและเกิดการตีบ ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดปอดติดเชื้อปอดอักเสบเนื่องจากการอุดกั้น เกิดปอดแพบ และยังพบว่าสัมพันธ์กับการเป็นวัณโรคได้ 20% และเป็นโรคมะเร็งได้ 10% - เพจหมอแล็บแพนด้า แชร์เรื่องนี้เช่นกัน ระบุว่า ฝุ่นถ่านดำที่เข้ามาในหลอดลมจะทำให้เกิดพังผืดมากและเกิดการตีบ เกิดปอดแพบ ถ้าเป็นหนักมาก ๆ คือ โคนเนื้อปอดด้วยเรียกว่า โรคปอดถ่านหิน - กรมอนามัย ร่วมกับ สสส. ท่างหุ้นส่วนจำกัด เต็มเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ และกทท. จัดทำโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น โดยมีโรงเรียนในสังกัด กทท. และ กษ. ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ รวมถึง สปป.ลาว เข้าร่วมกว่า 120 ร.ร. ให้ตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสู่นโยบายสาธารณะ</p>	-